



Administration Offices
Christine Kelley, Ed.D.
Director of Curriculum and Instruction

Voice: (610) 789-7200, ext. 3209
ckelley@upperdarbysd.org

December 4, 2024

Buổi tối vui vẻ,

Học khu Upper Darby đang bắt đầu chuẩn bị cho việc quản lý Kỳ thi Keystone. Kỳ thi Keystone là các bài đánh giá cuối khóa được thiết kế để đánh giá trình độ thành thạo về nội dung học thuật trong môn Đại số 1, Văn học và Sinh học. Học sinh được yêu cầu tham gia kỳ thi theo yêu cầu của Liên bang và Tiểu bang, và học sinh có thể sử dụng Kỳ thi Keystone như một trong những con đường tốt nghiệp theo ACT 158, được ký thành luật vào năm 2018.

Học sinh hiện đang theo học Đại số 1, Văn học và Sinh học trong học kỳ Mùa thu năm học 2024-2025 này phải làm bài đánh giá vào tháng 1 năm 2025. Năm nay, học sinh của chúng tôi sẽ làm bài đánh giá trực tuyến. Do đó, các em sẽ cần Chromebook do quận cấp cho tất cả các ngày kiểm tra. Thiết bị của các em phải được sạc vào đêm hôm trước để đảm bảo thiết bị đã sẵn sàng cho thời gian bắt đầu kỳ kiểm tra. Ban quản lý trường trung học sẽ cung cấp thông tin kiểm tra chi tiết hơn và các ngày cụ thể trực tiếp cho học sinh và gia đình các em trước kỳ nghỉ đông.

Xin lưu ý rằng bất kỳ phụ huynh hoặc người giám hộ nào muốn miễn cho con mình khỏi Kỳ thi Keystone đều có thể làm như vậy theo các quy tắc của Chương 4 vì lý do tôn giáo (Pa. Code 22, 4.4). Vui lòng liên hệ với hiệu trưởng trường của bạn nếu bạn muốn miễn cho con mình khỏi kỳ thi Keystone.

Để biết thêm thông tin về Kỳ thi Keystone, vui lòng truy cập trang web của Sở Giáo dục Pennsylvania tại Keystone Exams PDE.

Trang web của Khu học chánh Upper Darby, <http://www.upperdarbysd.org>, đã đăng tải thông tin hữu ích cho phụ huynh hoặc người giám hộ về Kỳ thi Pennsylvania Keystone.

Xin nhắc lại lần cuối, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác bị cấm tại bất kỳ địa điểm kiểm tra nào. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với văn phòng của tôi theo số 610-789-7200 ext. 3221.

Trân trọng,

Christine Kelley, Ed.D.
Giám đốc Chương trình giảng dạy

Vietnamese - Được dịch qua Google Dịch

Opportunity • Unity • Excellence